

Số: 05/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 01 năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....201.....
ĐIỂN	Ngày: 05/01/2018
	Chủ đề:.....

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 02/01/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác Quý IV/2017 và kế hoạch thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm 2018. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trưởng các Chi cục, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác Quý IV/2017 và kế hoạch thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm 2018; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Trong năm 2017, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai thực hiện khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng như:

- Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế được UBND tỉnh giao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến thời điểm này đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước; một số chỉ tiêu của kế hoạch 2017 đến nay đã hoàn thành (So với kế hoạch năm 2017, tăng trưởng toàn ngành đạt 105,1%, trong đó: lâm nghiệp đạt 101,43% và thủy sản đạt 118,43%. So với năm 2016, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng 4,98%; nông nghiệp tăng 3,92%, lâm nghiệp tăng 7,7%, thủy sản tăng 7,6%); Giá trị sản phẩm bình quân/01 ha đất canh tác cây hàng năm năm 2017 ước đạt 71,6 triệu đồng/ha, cao hơn 2,9 triệu đồng/ha so với năm 2016; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;

- Tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bước đầu nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thực hiện nghiêm túc,

có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân kịp thời, đúng thời hạn.

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh; chuyên dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm; chưa tạo được chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giá trị gia tăng các sản phẩm trong ngành nông nghiệp chưa có sự chuyển biến tích cực; việc xác định cây trồng, con vật nuôi chưa phù hợp với thị trường; việc tham mưu ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chưa chặt chẽ, một số nội dung phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh nhiều lần; việc giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí cho ngành còn chậm; chưa chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; tình trạng lấn chiếm đất rừng có xu hướng gia tăng, việc tổ chức quản lý rừng chưa thật sự hiệu quả; một số dự án đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao chỉ dừng lại ở bước khảo sát, lập dự án, chưa đi vào hoạt động sản xuất, ...

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra trong năm 2018. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2018 và những năm tiếp theo, yêu cầu Sở cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bám sát nội dung Kết luận số 538-KL/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác, nhiệm vụ năm 2018 của Sở. Tiếp tục thực hiện và tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích những nút thắt của ngành để chọn chủ đề của năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại thuộc kế hoạch công tác của ngành năm 2017, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Tập trung theo dõi để chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, với tiêu chí là năng suất vụ này phải đạt và vượt kế hoạch đề ra. Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết Nguyên Đán 2018.

4. Rà soát tất cả các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao cho Sở trong năm 2017 và năm 2018 nhưng chưa bố trí kinh phí thực hiện, chủ động phối hợp

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

5. Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và của ngành, trong đó tập trung nêu rõ các nhiệm vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó cần tập trung nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm trong nông nghiệp. Tập trung củng cố, kiện toàn các hợp tác xã, xây dựng những sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/thôn. Tham mưu UBND tỉnh phân công các sở, ngành, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ 18 xã và huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Hoàn thành trước ngày 25/01/2018.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương (18 xã và huyện Tư Nghĩa) tập trung thực hiện để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

6. Tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017.

Chủ động, tích cực phối hợp giải quyết, xử lý vụ việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã của huyện Ba Tơ và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương hoàn thành phương án giao đất, giao rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nghiên cứu mô hình bảo vệ rừng kết hợp với quản lý rừng để nâng cao hiệu quả hoạt động giữa lực lượng kiểm lâm với các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

7. Khẩn trương hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá, đặc biệt việc đóng mới, hành nghề của tàu cá hành nghề lưới kéo và nghề lặn trên địa bàn tỉnh.

8. Đẩy mạnh việc truyền truyền, áp dụng các chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh đã ban hành trong thời gian qua (Chính sách Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; khuyến khích phát triển hợp tác xã; Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cận trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020).

9. Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. Về các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh ghi nhận và xem xét, giải quyết khi đủ hồ sơ theo quy định. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với các Sở ngành liên quan để sớm trình UBND tỉnh.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng NC, CB-TH;
- Lưu:VT, NN-TN(TV20).



TL. CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN PHÒNG
NH VĂN PHÒNG

Trần Văn Thế